



Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Jung-gu sẽ tổ chức chương trình giáo dục tổng hợp tiếng hàn theo từng cấp dành cho đối tượng là người kết hôn di trú và con em mới nhập cảnh để có thể thích nghi với cuộc sống sinh hoạt ở Hàn Quốc, giúp ổn định đời sống lúc mới định cư hay có thể giao tiếp trôi chảy.

Từ tháng 3 đến tháng 11 dự án chính phục chế lại của trung tâm bao gồm các lớp: cấp 1, 2, 3, 4, 5, lớp phát âm, lớp luyện thi Topik, lớp bắt đầu luyện viết, lớp cơ bản, phòng giáo dục Yeongjonggyongyu có các lớp cơ bản- trung cấp- cao cấp, lớp luyện phát âm, lớp luyện thi Topik sẽ được mở tại đảo Yeongjong .

Liên hệ : ☎032-891-1094

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Dong-gu vào ngày 21 tháng 3 sẽ mở chương trình giáo dục bình đẳng giới tính “dù có khác nhau nhưng chúng ta đều bình đẳng” dành cho 10 người (5 gia đình) là vợ chồng trong gia đình đa văn hóa . Qua chương trình này hy vọng sẽ cải thiện nâng cao mối quan hệ vợ chồng trong gia đình luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh, đồng thời cũng đóng góp thêm vào cộng đồng khu vực.

○ cũng trong Năm 2017 tổ chức buổi tự họp nhóm để thuyết trình

Ngày 16 tháng 3 buổi chiều từ 2:00 ~ 4:00 giờ tại phòng giáo dục trung tâm với chủ đề Rakrak(樂樂) nhóm tự nguyện cùng với những người tham gia sẽ tiến hành giới thiệu thành lập kế hoạch chi tiết và giáo dục định hướng.

Liên hệ: ☎032-773-0297

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Nam-gu có chương trình mời các giáo viên chuyên nghiệp đến tận nhà dạy tiếng hàn ,đào tạo phụ huynh cách nuôi dạy con cái và dạy con em đời sống sinh hoạt nhằm giúp gia đình đa văn hóa ổn định đời sống sinh hoạt và định cư lâu dài.

Dành cho gia đình đa văn hóa hay con em mới nhập cảnh giao tiếp ngôn ngữ tiếng hàn còn khó, hay việc giáo dục con cái không đến trung tâm học được vì lý do gặp khó khăn khi đi ra ngoài.

Dành cho phụ nữ đang mang thai hay nuôi dạy trẻ không quá 12 tuổi trong gia đình đa văn hóa giúp giáo dục cho phụ huynh về ngôn ngữ giao tiếp, sự khác biệt về văn hóa, gặp khó khăn và hạn chế về thông tin trong việc nuôi dạy con cái .

Dành cho con em gia đình đa văn hóa khó khăn trong việc học tập, có tính tự kỉ khó khăn để hòa nhập với xã hội .

Cách đăng ký là đến trung tâm để đăng ký hay gọi điện để đăng kí đều được

Liên hệ: ☎032-875-1577

다문화가족자녀성장지원사업 '다재다능 프로그램' 1년동안 함께할 아동을 모집합니다

Q. '다문화가족자녀성장지원사업'이란 무엇인가요?
 『다문화 가정 학령기 아동을 모집하여 자녀, 가족, 부모를 대상으로 부모교육, 문화체험, 영화관람, 사회성발달, 진로교육, 직업체험, 미술교육 등 7가지 프로그램을 1년간(4월~11월) 진행합니다』

Q. 어떻게 진행되나요?
 3월~4월 대상자 모집과 간단한 인터뷰를 해요
 아이들이 4월~11월까지 매 주 1회 센터에 방문해요
 1년간 친구들(총 6명)과 함께 다양한 프로그램에 참여해요
인터뷰를 통해 1년간 함께할 아동을 선정합니다.

Q. 어떤 프로그램에 참여하나요?

- [엄마참여]** 부모교육 (가족소통법, 자녀양육법 교육)
- [가족참여]** 문화체험 (전통놀이, 영화, 가무/음악인용구), 직업체험 (키자니아 체험)
- [자녀참여]** 사회성양성 (보드게임, 성교육), 진로교육, 미술교육

연수구건강가정·다문화가족지원센터

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Yeonsugu trong 1 năm (từ tháng 4 ~ tháng 11) sẽ tuyển thanh thiếu niên học viên cho chương trình phát triển hỗ trợ đa nhân tài dành cho con em gia đình đa văn hóa. thời gian tuyển dụng từ tháng 3 ~ tháng 4 và mỗi tuần đến trung tâm 1 buổi để tập.Liên hệ:

☎032-822-9995



Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận namdong-gu ngày 7 tháng 3 năm 2017 ~ ngày 20 tháng 4 (từ 10:00 ~12:00 vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần) dự định sẽ có khoảng 14 buổi để gia đình đa văn hóa có thể tự tìm hiểu các dịch vụ liên quan tới quá trình thiết lập định cư, lên danh sách sẵn số người tham dự để có kế hoạch tiến hành tham gia hay có thể nhận các dịch vụ hỗ trợ cơ bản trong xã hội, nhập vai phụ huynh gương mẫu và tìm được công việc hợp với mình mà không phải gặp khó khăn khi tìm việc.

○ buổi họp về hỗ trợ và đầu tư phát triển của con em gia đình đa văn hóa

ngày 16 tháng 3 (thứ 5)tại hội trường của trung tâm sẽ có buổi hướng dẫn hỗ trợ đầu tư phát triển cho con em gia đình đa văn hóa dành cho bố mẹ 30 người của gia đình đa văn hóa có con em đang đến trường, giới thiệu về buổi đầu phỏng vấn hay các nhu cầu riêng.

Liên hệ: ☎032-467-3912



Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Bupyeong-gu
 Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập bệnh viện Thánh Mẫu thuộc trường đại học thiên chúa giáo sẽ có buổi khám sức khỏe dành cho gia đình đa văn hóa và người lao động. kỷ niệm 30 năm ngày thành lập bệnh viện Thánh Mẫu để giúp đỡ những hàng xóm không may mắn các nhân viên của bệnh viện đã tự nguyện tiến hành buổi khám sức khỏe lần này dành cho người lao động và các gia đình đa văn hóa sống tại quận BuPyeong nhập cảnh trên 2 năm, buổi khám sức khỏe lần này nhằm hỗ trợ cho mỗi người trên 5 trăm nghìn won và thông qua (hơn 18 hạng mục), kiểm tra các loại bệnh hay các bệnh lây nhiễm từ môi trường để tự bảo vệ sức khỏe, có thể phòng tránh trước. hơn nữa , lần khám sức khỏe lần này, phát hiện các trường hợp khẩn cấp cần điều trị gấp, bệnh viện Thánh Mẫu (dự án hỗ trợ y tế và tình thương dành cho gia đình đa văn hóa sống tại InCheon) hay các mối liên quan tới y tế có thể trợ giúp.
 Liên hệ: ☎032-511-1800

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận seo-gu
 dự định sẽ mở lớp học tiếng hàn chính quy cho người nước ngoài một tuần 3 buổi từ tháng 3 đến tháng 7 như lớp cơ bản (cấp 1 ~ cấp 2) và lớp trung cấp(cấp3 ~ cấp 4), cho gia đình đa văn hóa và con em nhập cảnh giữa chừng.
 Liên hệ: ☎032-569-1561

Trung tâm hỗ trợ đình đa văn hóa quận Gyeongang Gu
 ngày 29 tháng 3 (thứ 4) cho đến ngày 30 tháng 3 (thứ 5) sẽ tổ chức lớp học thi bằng lái xe ô tô để học các trọng điểm cốt lõi của thi lý thuyết tại phòng học thi bằng lái ở hội trường lớn của trung tâm dành cho gia đình đa văn hóa .
 ○ **hợp xưởng BeBop tự tập trung và diễn tập**
 từ tháng 3 đến tháng 12 dự định sẽ tổ chức tại hội trường lớn ở trung tâm dành cho gia đình đa văn hóa để hợp xưởng BeBop tự tập trung và diễn tập.
 ○ **chương trình tổng hợp văn hóa xã hội của bộ tư pháp (cấp 2,3,4)** sẽ tiến hành tổ chức đào tạo lớp học tiếng hàn dành cho gia đình đa văn hóa, con em nhập cảnh giữa chừng, người nước ngoài .
 Liên hệ: ☎032-541-2860~1(số điện thoại trong nội bộ 202)

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Ganghwa
 vào giữa tháng 3 dự định sẽ quảng cáo cho chương trình phát triển con cái và tuyển học viên hay thông qua các cơ quan trong khu vực để tổ chức nhiều chương trình có chất lượng cao liên quan đến xã hội dành cho gia đình đa văn hóa có con em độ tuổi đang đến trường để phát triển tính xã hội, nghiên cứu năng lực nghề nghiệp trong tương lai hay cải thiện mối quan hệ của các thành viên trong gia đình đa văn hóa hay phát huy hiệu lực của phụ huynh, chăm trại cùng gia đình, tư vấn cho phụ huynh . con cái hay nhiều chương trình đa dạng giúp con em phát triển.
 ○ **Mở dịch vụ thông biên dịch cho gia đình đa văn hóa**
 để giúp đỡ hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin cho gia đình đa văn hóa mới nhập cảnh có các chương trình như thông biên dịch để giúp giao tiếp trong gia đình, sản phụ là phụ nữ trong gia đình đa văn hóa, sinh đẻ, thông biên dịch để nuôi dạy trẻ, hành chính, tư pháp, cơ quan y tế, thông biên dịch để tư vấn trong học đường.
 liên hệ : ☎032-933-0980

☎ Địa chỉ các cơ quan liên quan đến đa văn hóa tại Incheon 인천광역시 다문화관련기관 연락처

Trung tâm hỗ trợ tổng hợp người nước ngoài Incheon 인천외국인종합지원센터 ☎ 032-429-2677-80	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa JungGu 중구다문화가족지원센터 ☎ 032-891-1094	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa YeonsuGu 연수구다문화가족지원센터 ☎ 032-851-2740	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa GyeongangGu 경강구다문화가족지원센터 ☎ 032-541-1860~1
Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Incheon 인천외국인력지원센터 ☎ 032-431-5757	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa DongGu 동구다문화가족지원센터 ☎ 032-773-0297	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa NamdongGu 남동구다문화가족지원센터 ☎ 032-467-3912	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa SeoGu 서구다문화가족지원센터 ☎ 032-569-1560
Trường học Hannuri Incheon 인천한누리학교 ☎ 032-442-2102~4	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa NamGu 남구다문화가족지원센터 ☎ 032-875-1577	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa BupyeongGu 부평구다문화가족지원센터 ☎ 032-511-1800	Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa GanghwaGun 강화군다문화가족지원센터 ☎ 032-933-0980

Trung tâm mua sắm trực tuyến tại trung quốc bán hàng hóa của incheon



Thành phố chúng ta thông qua các trung tâm mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc '대한가' Sản phẩm đã đăng ký kinh doanh. từ ngày 22 tháng trước thành phố của chúng ta đã ký kết thỏa thuận với Văn phòng Đại diện Kinh tế Thương mại Quốc tế và Công ty Sơn Đông Xuất nhập khẩu đại hàn nhằm mục đích tiến vào thị trường sơn đông ở trung quốc nhằm thúc đẩy buôn bán mặt hàng điện tử với trung quốc đã được ký kết hợp đồng.thông qua việc ký kết hợp đồng sản phẩm của các doanh nghiệp incheon đã được trưng bày ở trung tâm trải nghiệm và trung tâm mua sắm trực tuyến(DAHANJIA.COM) có kế hoạch mở thêm chi nhánh và thúc đẩy để chủ động tìm hiểu thị trường Trung Quốc

.Liên hệ: Phòng hợp tác Trung Quốc
☎158-7309

Xuất bản sách hướng dẫn du lịch Thành phố Incheon 樂



Với những điểm tham quan danh lam thắng cảnh du lịch của Incheon có nhiều thông tin về nhà hàng theo nhiều mẫu và trong nhà nghỉ có các tài liệu hướng dẫn dành cho khách du lịch tiện lợi khác nữa. ' điều chỉnh thành phố incheon 樂' sách này được sản xuất dành cho khách du lịch được tiện lợi tìm đến incheon và những quyển sách này sẽ được trưng bày ở trong nội bộ và cả bên ngoài theo kiểu nhà hàng theo mẫu. nơi tham quan du lịch Bằng cách quan chủ yếu theo mô tả,theo menu và theo hình ảnh tập trung vào việc phân loại, để du khách có thể thuận tiện khi tìm hiểu .Ngoài ra, còn có thể giúp cho khách du lịch thường xuyên tìm đến những điểm danh lam thắng cảnh có thể tìm hiểu được nhiều điểm thu hút một cách dễ dàng nhất.

thông tin : Xúc tiến Du lịch thành phố ☎440-4103

thành phố incheon, đại hội quốc tế nơi điểm sán

Năm 2014 lễ hội incheon Asian Games sẽ được áp dụng thành điểm luyện thể thao thi đấu quốc tế. Năm 2018 tại pyeongchang thể vận hội mùa đông với sự tham gia của Skate canada và seonhak sân trượt băng sử dụng địa điểm huấn luyện. Đến năm 2018 đội canada từ ngày 11 tháng 2 trong 7 ngày ở Seonhak sân trượt băng quốc tế sẽ bắt đầu địa điểm huấn luyện đồng thời tháng này năm 2018 Jakarta raembang chuẩn bị cho cuộc thi đấu Asian cuộc thi bắn súng của nhóm Ả rập.vào tháng sau chuẩn bị cho pyeongchang olympic. Canada địa điểm huấn luyện seureoji ice hockey .vào tháng 5 đội Malaysia luyện tập bắn súng Liên hệ :440-4953

Hỗ trợ việc mở rộng nhà trẻ cộng đồng ở nơi làm việc

Ngày 20 tháng qua thành phố và công ty phúc lợi lao động Hàn Quốc Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ký kết về việc cùng thỏa thuận liên kết sự mở rộng nhà trẻ cộng đồng dành cho người lao động. Là nơi giáo dục cộng đồng nhằm giúp đỡ cho người lao động có thể gửi con em. Hiện tại đang điều hành, thiết lập nhà trẻ cộng đồng 56 nơi nhưng trong đó mới chỉ xây dựng được 2 nơi. Thành phố có kế hoạch đến năm 2021 mỗi năm sẽ mở rộng thêm 2 nơi.

Liên hệ : ☎440-2898 Khoa chính sách giáo dục thành phố.